

**“เด็กหญิง 8 ขวบ” ตายเป็นรายที่ 9 หัวัด 2009 ยอดพุ่งอีก 156 คน (7/7/2552)**

**เผยผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 คร่าเด็กหญิงวัย 8 ขวบ จ.เพชรบุรี เสียชีวิตเป็นรายที่ 9 ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 2,428 คน ด้านอธิบดีกรมการแพทย์ระบุผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการไขใน รพ.สังกัดกรมการแพทย์ วันละนับร้อย ขณะนี้มี 2 รายต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด เป็นหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือน และเด็กชาย 7 ขวบ**

**นพ.เรวัต วิศรุตเวช** อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจเยี่ยมระบบการคัดกรอง และผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ อาการรุนแรง 2 ราย 1 รายเป็นหญิงอายุ 20 ปี ตั้งครรภ์ 3 เดือน มีโรคประจำตัวทาลัสซีเมีย จึงมีภาวะเสี่ยงสูง ขณะนี้ได้ แยกตัวไว้ในห้องเฝ้าระวัง พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนอีก 1 รายเป็นเด็กชายอายุ 7 ขวบ มาด้วยอาการชักเกร็ง พักอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ เมื่อตรวจจึงพบว่า เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ฯ และเชื้อชั้นสมอง ซึ่งพบการเกิดขึ้นลักษณะนี้น้อยราย ทั้งสองรายนี้จึงเป็นผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องเฝ้า ระวังสูง

**“เนื่อง จากขณะนี้มึจำนวนผู้ป่วยเป็นไข้จำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลของ กรมการแพทย์วันละหลาย 100 คน ดังนั้นจึงปรับระบบจัดไฟเวอร์ฟาสต์แตรีก ซึ่งจะคัดแยกผู้ป่วย ทุกคนที่วัดไข้จากหน้าประตูโรงพยาบาลและส่งเข้าเฉพาะผู้ป่วยที่มีไข้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดฯ ให้เป็นจุดวันสต็อปเซอร์วิส และได้เตรียมสถานที่เฉพาะแยกรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้การ ดูแลแยกจากผู้ป่วยรายอื่น”** อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

ด้าน**นายมานิต นพอมรบดี** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงาน จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีว่า มี **เด็กหญิงอายุ 8 ขวบ เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่เป็นรายที่ 9 ของประเทศไทย โดยเด็กคนดังกล่าวมีโรคประจำตัวเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด ขาว ถือเป็นภาวะเสี่ยงเมื่อติดเชื้อ**

**“เด็กหญิง อายุ 8 ขวบ เป็นนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี แต่ไม่ได้ ไปโรงเรียน 3 ปี มีประวัติเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และได้รับการรักษาเคมีบำบัดในโรงพยาบาล ใน กทม.เป็นประจำ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ด้วยอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย มีน้ำมูก หลังรักษา 2 วันแรกอาการดีขึ้น ต่อมา อาการทรุดลง แพทย์ได้ทำการรักษาตามอาการอย่างเต็มที่ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ ผู้เสียชีวิตรายนี้จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรีได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วไปควบคุม โรคที่บ้าน ทำการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคร่วม บ้านจำนวน 4 คน ติดตามอาการเป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันนี้ทุกคนยังไม่มีใครป่วย”** นายมานิต กล่าว

**สำหรับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ วันนี้ (7 ก.ค.) เพิ่มขึ้น 156 คน รวมสะสม 2,428 คน ผู้ป่วย 40 คนยังอยู่ในโรงพยาบาล ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน รวมเป็น 9 คน**

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000076605>